

Số : 33/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15/8/1994

CHỈ THỊ

Về việc cấm nuôi ốc bươu vàng ở
thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, ốc bươu vàng được xem là một loại dịch hại nghiêm trọng cho các vùng trồng lúa và rau màu ở nhiều nước trên thế giới như Philippin, Indonesia, Malaysia, Nhật, Đài Loan...

Trong những năm gần đây ốc bươu vàng đã có mặt tại nhiều tỉnh ở nước ta- trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Loại ốc này có sức sinh sản lớn, nhanh (1000- 2000 trứng/con/tháng), tỷ lệ nở tự nhiên rất cao (80%), ăn tạp nhiều loại thực vật nhất là mạ, lúa non và rau màu. Trên thực tế ốc bươu vàng đã lây lan từ các cơ sở nuôi gia đình và nuôi công nghiệp có quy mô lớn ra đồng ruộng gây hại nghiêm trọng cho một số vùng trồng lúa ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ở thành phố ta, ốc bươu vàng từ cơ sở nuôi đã lan ra gây hại một số ruộng rau muống ở Thủ Đức.

Vì vậy, ốc bươu vàng đã bị cấm nuôi ở nhiều nước trên thế giới và ở nước ta được liệt vào đối tượng kiểm dịch thực vật thuộc nhóm 2 theo Quyết định số 190/NN-BVTV/QĐ ngày 31/3/1994 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

Để ngăn ngừa hậu họa có thể xảy ra đối cây trồng trên địa bàn thành phố- nhất là đối với cây lúa và rau màu, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm tại văn bản số 305/NN-BVTV/CV ngày 10/5/1994 về ngăn chặn sự lây lan và phòng chống ốc bươu vàng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho các cấp các ngành và đơn vị, địa phương như sau :

1- Từ nay cấm nuôi ốc bươu vàng trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với bất kỳ quy mô và phương thức nào.

2- Chỉ đạo ngăn chặn sự lây lan của ốc bươu vàng. Nơi nào trên địa bàn thành phố ốc mới xuất hiện thì phải trừ diệt theo hướng dẫn của cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

3- Những cơ sở đã nuôi ốc bươu vàng bằng phương pháp công nghiệp lâu nay phải tích cực xúc tiến việc chuyển đổi phương thức sản xuất qua các

loại cây con khác vừa có hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp trong vùng. Trong khi chờ đợi chuyển đổi vật nuôi, các cơ sở nêu trên phải áp dụng ngay các biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa không cho ốc bươu vàng lây lan ra ngoài phạm vi cơ sở của mình. Nếu để lan ra thì người nuôi ốc bươu vàng phải tổ chức diệt trừ ngay và đền bù thiệt hại cho dân, nếu để tái diễn sẽ bị đình chỉ sản xuất tức khắc.

4- Sở Nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố cùng với các ngành, địa phương liên quan phổ biến cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ được tác hại của ốc bươu vàng và không nuôi ốc bươu vàng ; bàn bạc tìm hướng giải quyết tồn tại của các cơ sở nuôi ốc bươu vàng công nghiệp hoạt động trước khi có chỉ thị này ; tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn sự lây lan nguy hại của ốc bươu vàng trên địa bàn thành phố.-

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Chủ tịch

Trương Tấn Sang